

วงการของคอร์รัปชัน 1



การคอร์รัปชันขนาดใหญ่ (Grand corruption)

เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ระดับสูง เพื่อบิดเบือนนโยบายหรือใช้อำนาจรัฐ ในทางมิชอบ เพื่อให้ผู้นำหรือผู้บริหาร ประเทศได้รับผลประโยชน์จากการใช้ ทรัพยากรของชาติ

การยักยอก (Embezzlement)

คือ การที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในองค์กร นำเงินหรือสิ่งของที่ได้รับมอบหมายให้ใช้ในราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ กิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

การติดสินบน (Bribery)

เป็นการเสนอ การให้ หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ ทั้งในรูปของเงิน สิ่งของ และสิ่งตอบแทนต่างๆ เพื่อเป็น แรงจูงใจให้กระทำผิดกฎหมายหรือ ศีลธรรมอันดี

การคอร์รัปชันขนาดเล็ก (Petty corruption)

เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ระดับกลาง และระดับล่างต่อประชาชนทั่วไป โดยการใช้อำนาจที่ได้รับมอบหมายในทางมิชอบ

การอุปถัมภ์ (Patronage)

เป็นรูปแบบหนึ่งของการเล่นพรรคเล่นพวก ด้วยการคัดเลือกบุคคลจากสายสัมพันธ์ ส่วนตัว เพื่อเข้ามาทำงานหรือให้รับ ผลประโยชน์ โดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติ และความเหมาะสม

การเลือกที่รักมักที่ชัง (Nepotism)

เป็นรูปแบบหนึ่งของการเล่นพรรคเล่นพวก โดยเจ้าหน้าที่จะใช้อำนาจที่มีในการให้ ผลประโยชน์หรือให้หน้าที่ที่ทราบแก่เพื่อน ครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด โดยไม่คำนึง ถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)

คือ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวม

STOP
CORRUPTION



วงการของคอร์รัปชัน 2



การคอร์รัปชันขนาดเล็กน้อย (petty corruption)

คือ การที่เจ้าหน้าที่รับเงินแม้จะเป็นจำนวนเงินที่น้อยก็ตาม เพื่อดำเนินการบางอย่างให้กับผู้จ่ายเงิน

การคอร์รัปชันขนาดใหญ่ (big corruption)

เจ้าหน้าที่ระดับสูงนิยมใช้ในรูปแบบของสินบน เพื่อดำเนินโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการให้ของขวัญ ถือเป็นคอร์รัปชันอีกประเภทหนึ่ง รวมถึงการตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ เช่น การเชิญไปรับประทานอาหารเพื่อพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดี เป็นต้น



สาเหตุของคอร์รัปชันในหน้าที่ ได้แก่

รูปแบบของคอร์รัปชันในหน้าที่ ประกอบด้วย

- 1 คนในสังคม (ส่วนใหญ่) ยกย่องความร่ำรวย จึงเป็นแรงจูงใจในการแสวงหาเงินทอง
- 2 ค่านิยมแบบนิยมพวกพ้องและเครือญาติ ความสัมพันธ์ในเชิงผลประโยชน์

- 3 ระบบอุปถัมภ์หรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์ สร้างเครือข่ายไว้ช่วยเหลือในต่าง ๆ

- การซื้อการจัดจ้าง อาทิ การเรียกค่านายหน้าหรือการตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ในการอนุมัติคำร้อง เพื่อดำเนินโครงการต่างๆ



- การยกยอกทรัพย์สินของทางราชการ อาทิ การเบิกค่าพาหนะ ค่ารักษาพยาบาล และค่าเช่าบ้าน เช่น การใช้พาหนะ โดยเบิกค่าพาหนะหรือการเบิกเบี้ยเลี้ยงเกินวันเวลาที่ปฏิบัติงาน การเบิกค่าเช่าบ้าน แต่ไม่ได้เช่าบ้านจริง

- การเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ในการเลื่อนตำแหน่งหรือการโยกย้าย โดยการให้คำตอบแทน หรือการชื้อขายเสีย และหาเสียสนับสนุน



- 4 ระบบการควบคุมและตรวจสอบที่ขาดประสิทธิภาพ
- 5 การแข่งขันอย่างเข้มข้น เพื่อช่วงชิงตำแหน่งและผลประโยชน์ในหน่วยงานองค์กร และการเมืองภาครัฐ



สาเหตุของการคอร์รัปชัน (1)



การคอร์รัปชันที่เกิดจากตัวบุคคลมาจากความต้องการอำนาจ ความมั่งคั่งและสถานภาพที่ทุกคนยอมรับ ซึ่งทั้ง 3 ประการมาจากกิเลสในตัณหาที่มีความต้องการในสิ่งที่ตนไม่มีทางได้มาด้วยความชอบธรรมทางสังคม กฎหมายและศีลธรรม



ตามหลักพระพุทธศาสนา การคอร์รัปชันความไม่เป็นธรรมในสังคม เกิดจากการขาดหลักธรรมในหัวข้อ “อคติ 4”

1

ฉันทาคติ

ความลำเอียงอันเกิดจากความรัก ความชัง เป็นที่มาของการคอร์รัปชันทุกระดับในสังคม



2

โทสาคติ

ความลำเอียงอันเกิดจากอำนาจความโกรธ เป็นที่มาแห่งการกลั่นแกล้งกันในสังคม



3

โมหาคติ

ความลำเอียงอันเกิดจากความโง่เขลาเบาปัญญา ทำให้สังคมขาดกฎระเบียบที่แน่นอน



4

ภยาคติ

ความลำเอียงอันเกิดจากความกลัวภัยหรืออันตรายต่อตนเอง ก่อให้เกิดมรดกเอาตัวรอดและการฉ้อโกงการกลั่นแกล้งในสังคม



“ปก. สานพลังประชารัฐ ร่วมสร้างประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)”

“ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย”



สายด่วนนิรภัย 1784



www.disaster.go.th



ปก.

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

สาเหตุของการคอร์รัปชัน (2)



สาเหตุของการฉ้อราษฎร์บังหลวง

สาเหตุทางวัฒนธรรมและสังคม

ได้แก่ ความไม่เสมอภาคกันในสังคม ความมั่งคั่ง และอิทธิพลระหว่างครอบครัวหรือกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง เพียงไม่กี่ราย อีกทั้งในบางประเทศมีค่านิยมที่ยอมรับทางสังคม ว่าสินบนที่ถูกเรียกร้องเป็นความถูกต้องของเจ้าหน้าที่รัฐบาล



สาเหตุทางสถาบัน

ได้แก่ โครงสร้างและการปฏิบัติงานของข้าราชการ โดยรายได้ของข้าราชการชั้นผู้น้อยต่ำกว่าระดับความยากจน จึงนำไปสู่การเบียดบังและแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ เป็นสาเหตุสำคัญในการฉ้อราษฎร์บังหลวงของข้าราชการหรือเจ้าพนักงานของรัฐ

นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึงการละเลยของระบบยุติธรรมทั้งระบบ การบังคับใช้กฎหมาย การฟ้องร้อง และการพิพากษา ซึ่งการบูรณาการระหว่างกลุ่มทั้งหลายในระบบยุติธรรม ทำให้มีความยุ่งยากมากขึ้นในการสอบสวนและฟ้องร้องความผิดทางอาญาของการฉ้อราษฎร์บังหลวง



สาเหตุทางการเมือง

มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงทั้งกระบวนการ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และพฤติกรรมของข้าราชการ ซึ่งผลกระทบของสาเหตุทางการเมืองและสถาบันถูกทำให้เลวร้ายยิ่งขึ้น โดยการรู้กันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ ซึ่งมุ่งเป้าไปที่การเข้าร่วมกิจกรรมการเบียดบัง หรือการคุ้มครองสมาชิกของตนจากการฟ้องร้องทางอาญาจากการกระทำในกรณีทุจริตหรือฉ้อราษฎร์บังหลวง



ที่สำคัญ กฎหมาย กฎระเบียบ และการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพ การไม่มีกลไกในการตรวจสอบที่เข้มแข็งเป็นสาเหตุสำคัญของการฉ้อราษฎร์บังหลวง



“ปท. สานพลังประชารัฐ ร่วมสร้างประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)”

“ป้องกันภัยเข็มรุก ธรรมทุกซ์เมื่อเกิดภัย”



สายด่วนนิรภัย 1784



www.disaster.go.th



ปท.

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

การคอร์รัปชันในการจัดซื้อสาธารณะ (1)

Corruption and Public Procurement



การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะ

การจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะ (Public Procurement) คือ กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการแก่หน่วยงานของรัฐ เริ่มต้นแต่การเสนอความจำเป็น การสร้างเอกสารสัญญาตอบแทน คู่สัญญา การตรวจสอบการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ นโยบายระดับสากลยังไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ปราศจากการทุจริต ในขณะที่องค์กรเพื่อความร่วมมือ

และพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ธนาคารเพื่อการพัฒนาแบบพหุภาคี (MDBs) องค์กรการค้าโลก (WTO) และสหภาพยุโรปได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อทำให้การใช้รายเงินที่ระดมมาเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด



ผลกระทบของการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะ

เนื่องจากในกระบวนการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างจะถูกดำเนินการอย่างลับๆ การประเมินมูลค่าการทุจริตจึงเป็นเรื่องยาก



1 ส่วนผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐเป็นจำนวนมาก



2 ก่อให้เกิดความเสียหายในเชิงงบประมาณที่จะนำไปพัฒนาประเทศ



3 ส่วนผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น การก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มเมื่อเกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น



“ปก. สานพลังประชารัฐ ร่วมสร้างประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)”

“ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกซ์เมื่อเกิดภัย”



สายด่วนนิรภัย 1784



www.disaster.go.th



ปก.

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย